



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งโครงการวิทยานิพนธ์
สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
และนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

อนุสนธิประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้กำหนดวันสุดท้ายของการส่งโครงการวิทยานิพนธ์และวันสุดท้ายยื่นคำร้องขอคืนสถานภาพนิสิตไว้แล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งโครงการวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และนิสิตปริญญาโทที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

รายการ	กำหนดการเดิม (หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ)	กำหนดการใหม่ (หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ)
วันสุดท้ายของการส่งโครงการวิทยานิพนธ์ (มีฉะนั้น จะหมดสถานภาพนิสิต)	วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔	วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วันสุดท้ายยื่นคำร้องขอคืนสถานภาพนิสิต (มีฉะนั้น จะถูกตัดชื่อออก)	วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔	คงเดิม

กรณีที่มีนิสิตชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะต้องดำเนินการส่งโครงการวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น มิฉะนั้น จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ทั้งนี้ นิสิตที่หมดสถานภาพนิสิตเนื่องจากไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์ภายในกำหนดข้างต้น สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอคืนสถานภาพนิสิตได้ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และกำหนดเงื่อนไขในการศึกษา ตามข้อบังคับฯ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๓๓ โดยต้องยื่นเอกสารผ่านระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์ ดังนี้

- ๑) คำร้องขอคืนสถานภาพนิสิต (บว.๐๑)
- ๒) โครงการวิทยานิพนธ์ (บว.๐๔ และ บว.๐๕) หรือ
โครงการวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) (บว.๐๕-๒)
- ๓) สำเนาคำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำตัวนิสิต (บว.๐๒) ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว

อนึ่ง หลังจากได้รับอนุมัติคืนสถานภาพนิสิตแล้ว นิสิตต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนเพื่อให้มีสถานภาพนิสิตโดยสมบูรณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย